

**BÀI TẬP 6 TRANG 8 SÁCH BÀI TẬP NGŨ VĂN 6****KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG****Trả lời câu hỏi Bài tập 6 SBT trang 8 Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1**

Đọc lại văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn... (từ *Vĩnh biệt - con cáo nói đến Mình có trách nhiệm với bông hồng của mình...* - Hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ) trong SGK (tr. 24 - 25) và trả lời các câu hỏi

**Câu hỏi 1:** Nhân vật nào giữ vai trò chủ động trong cuộc đối thoại trên?

**Phương pháp:** Đọc kỹ đoạn trích, đặc biệt là lời thoại của các nhân vật

**Lời giải chi tiết:**

Nhân vật cáo giữ vai trò chủ động trong cuộc đối thoại.

**Câu hỏi 2:** Bí mật cáo chia sẻ với hoàng tử bé là gì?

**Phương pháp:** Đọc kỹ đoạn trích từ “Sau đó nói thêm... vô hình trong mắt trần”

**Lời giải chi tiết:**

Bí mật mà cáo chia sẻ với hoàng tử bé: “Người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần.”

**Câu hỏi 3:** Em hiểu “thấy rõ với trái tim” nghĩa là gì? Vì sao “mắt trần” lại không thể thấy được “điều cốt lõi”?

**Phương pháp:** Giải thích ý nghĩa

**Lời giải chi tiết:**

“Thấy rõ với trái tim” là biết quan sát, cảm nhận, đánh giá về bạn bè và mọi người xung quanh với thái độ tôn trọng, cảm thông, thấu hiểu; với tình cảm yêu thương, gắn bó.

“Mắt trần” là hình ảnh ẩn dụ cho cái nhìn hời hợt, nông cạn, thiếu sự cảm thông, thấu hiểu nên chỉ thấy được vẻ bề ngoài. Trong khi đó những điều quan trọng nhất (cảm xúc, tình cảm,

tâm hồn của mỗi con người) lại tồn tại “vô hình”. Vì vậy, nếu chỉ “nhìn” bằng con mắt bình thường, không có sự gắn kết, chia sẻ, thì sẽ không thể thấy được “điều cốt lõi” ấy

**Câu hỏi 4:** Tại sao việc hoàng tử bé dành thời gian cho bông hồng của cậu lại khiến bông hồng ấy trở nên quan trọng?

**Phương pháp:** Đọc kĩ đoạn trích và nêu cảm nhận

**Lời giải chi tiết:**

Thời gian là tài sản vô giá của con người và chúng ta thường xuyên cảm thấy không có đủ thời gian. Nhưng muốn ai đó trở thành bạn, chúng ta cần dành thời gian để tìm hiểu, gắn bó và yêu quý người đó. Vì vậy, việc hoàng tử bé dành thời gian để quan tâm, chăm sóc, lắng nghe bông hồng của cậu đã khiến bông hồng ấy trở thành “duy nhất? quan trọng nhất so với mọi bông hồng trong vũ trụ.

**Câu hỏi 5:** Những lời nói của cáo thể hiện đặc điểm gì ở nhân vật này?

**Phương pháp** Đọc kĩ lời thoại của cáo và nêu cảm nhận

**Lời giải chi tiết:**

Những lời nói của cáo thể hiện sự thông minh, sâu sắc, từng trải và cả tình bạn chân thành dành cho hoàng tử bé

**Câu hỏi 6:** Nhân vật cáo đã dạy cho hoàng tử bé những bài học rất sâu sắc về tình bạn. Hãy chia sẻ về một bài học có ý nghĩa mà em đã nhận được từ một bạn nào đó.

**Phương pháp:** Liên hệ bản thân

**Lời giải chi tiết:**

Đây là câu hỏi kết nối với trải nghiệm cá nhân nên em tự do lựa chọn và chia sẻ một bài học nào đó đã nhận được từ bạn bè của mình

**Câu hỏi 7:** Chỉ ra từ ghép và từ láy trong câu sau: *Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đó cảm hóa*

**Phương pháp:** Đọc và chỉ ra từ ghép, từ láy

**Lời giải chi tiết:** Từ ghép: trách nhiệm, cảm hoá; Từ láy: mãi mãi

**Câu hỏi 8:** Vô trong vô hình là yếu tố thường đi trước một yếu tố khác, có nghĩa là “không, không có”. Hãy tìm một số từ có yếu tố vô được dùng theo cách như vậy và giải thích nghĩa của những từ đó

**Phương pháp:** Tự suy nghĩ

**Lời giải chi tiết:**

- Vô biên: rộng lớn đến mức như không có giới hạn.
- Vô bổ: không mang lại lợi ích gì.
- Vô lí: không có lí, không hợp lẽ phải.
- Vô lễ: không có lễ độ với người trên

Loigiaihay.com